



รายงานผล

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนบ้านหนองตาไก่หนองเม็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



รายงานผล

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมใน

การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านหนองตาไก่หนองเม็ก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาไก่หนองเม็ก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองตาไก่หนองเม็ก
วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสุมาลา งานไว นายวิไล เพี้ยศักดิ์ นายสำเรียน กงสะเด็น นายจำรัส จันทะแจ่ม พระอธิการยิ่งศักดิ์ นายสุทธิพงษ์ ฟ้าร่มขาว นายสุรพล ฟ้าร่มขาว นายวรวิทย์ วรรณารถ นายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี	ประธาน รองประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
นายสมชาย ออมกลาง นายจำรัส จันทะแจ่ม นายชวลิต ศรีแก้ว นายวิไล เพี้ยศักดิ์ <input type="checkbox"/> นายสุนันท์ หนองแก <input type="checkbox"/> นายมนตรี นาคทรัพย์ <input type="checkbox"/> นายลมโชย ผุยกา <input type="checkbox"/> นางนงลักษณ์ จันทร์รัตน์ <input type="checkbox"/> นายสมจิตร ชมภูบาง <input type="checkbox"/> นางจันทร์แดง คำแห่งพล <input type="checkbox"/> นายพิชิต ตระกูลสุข <input type="checkbox"/> นายสิทธิ์ สิมเสน <input type="checkbox"/> นายสมิงคง สุวรรณผา <input type="checkbox"/> นายคำปุ่น นามโส <input type="checkbox"/> นายเทวา สาวีโรจน์ <input type="checkbox"/> นายแสงจันทร์ ทองใบ <input type="checkbox"/> นายปรารธนา ชูศักดิ์คุณศาสตร์ <input type="checkbox"/> อ.สุรียนต์ พิมพ์สุนนท์ <input type="checkbox"/>	ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา นายสุดใจ กองไชยสงค์ นางสงศรี ศรีเมืองบุญ นางฉิ่ง กุดสมบัติ นายสุดใจ ตาแพน นายน้อย ศรศักดิ์ดา นางละม้าย บุญพร้อม นายมังกต สนน้อย นางนุช คลังคำภา นางรวง สอนคำมี นางอังคาร คลังคำภา นายอดิษฐ์ สุวรรณผา นางประกายดาว สุวรรณผา นางจันทร์ศรี สุวรรณผา นางรำไพ พวงมาลา นายเกรียงศักดิ์ เมืองแก้ว

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ตามที่โรงเรียนได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๖๖ คือ ๑.นางสุมาลา งานไว ประธานกรรมการสถานศึกษา ๒.นายวิไล เพี้ยศักดิ์ รองประธาน ๓. นายสำเรียน กงสะเด็น กรรมการ ๔.นายจำรัส จันทะแจ่ม กรรมการ ๕. พระอธิการยิ่งศักดิ์ กรรมการ ๖. นายสุทธิพงษ์ พ้ารัมย์ กรรมการ ๗. นายสุรพล พ้ารัมย์ กรรมการ ๘. นายวรวิทย์ วรรณารถ กรรมการ ๙. นายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน นายสมชาย ออมกลาง ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา นายจำรัส จันทะแจ่ม รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา นายชวลิต ศรีแก้ว รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย นายวิไล เพี้ยศักดิ์ นายสุนันท์ หนองแก นายมนตรี นาคทรัพย์ นายลมโซย ผุยกทา นางนงลักษณ์ จันทร์รัตน์ นายสมจิตร ชมพูบาง นางจันทร์แดง คำแพงพล นายพิชิต ตระกูลสุข นายสิทธิ สิมเสน นายสมิงคง สุวรรณผา นายคำปิ่น นามโส นายเทวา สาวีโรจน์ นายแสงจันทร์ ทองใบ นายปรารถนา ชูศักดิ์คุณศาสตร์ อ.สุรียนต์ พิมพ์สุนนท์

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องร່องรอยรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

แนวทางการประเมิน ITA Online

๑. โรงเรียนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. ตอบแบบ IIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรทางการศึกษา) ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนครูที่อยู่ในโรงเรียนมากกว่า ๑ ปีงบประมาณขึ้นไป กรอบเวลาในการดำเนินการ ๑๙-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ข้อเสนอแนะ ควรนัดหมายทำพร้อมกัน เพื่อผลประโยชน์ของโรงเรียน

๓. ตอบแบบ EIT(๑) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส่วนที่โรงเรียนประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อหน่วยงานราชการได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วยตนเอง) จำนวน ๑๓ คน กรอบเวลาในการดำเนินการ ๒๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๔. ตอบแบบ EIT(๒) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้ประเมินวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญของหน่วยงาน) จำนวน ๑๐ คน กรอบเวลาในการดำเนินการ ๓-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๕. จัดทำการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา OIT จำนวน ๔๓ ข้อ สามารถจัดทำในรูปแบบ Google Site หรือ ปรับปรุงข้อมูลในเว็บ EMIS ให้เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กรอบเวลาในการดำเนินงาน ๓-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เกณฑ์การประเมิน หากมีชิ้นงานตามเกณฑ์ จะได้ ๑๐๐ คะแนน หากมีชิ้นงานไม่ครบ หรือ ไม่มีและเปิดดูไม่ได้ จะได้ ๐ คะแนนทันทีในแต่ละหัวข้อ

๖. ประกาศผลคะแนนและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา และนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ผลการประเมิน ต้องได้ ๘๕ คะแนน ขึ้นไปถึงจะผ่าน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การเปิดเรียนเริ่มวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เริ่มคลี่คลายลงแล้วและบริเวณในเขตโรงเรียนชุมชนเป็นเขตที่ปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อ ทางโรงเรียนจึงได้จัดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จึงขอความเห็นจากคณะกรรมการทุกท่าน โรงเรียนบ้านอาเลา มีความเห็นเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยเข้ามาภายในโรงเรียน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ตามจุดที่โรงเรียนให้บริการ เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-

เลิกประชุมเวลา ๑๑:๓๐ น.



(นายสุรไกร หานะกุล)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ทราบ



(นายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี)
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม













